



## เรื่องวุ่นๆ ประมูลดาวเทียม ครั้งแรกของไทยที่จบไม่ลง!

ผ่านพ้นไปแล้วกับการจัดประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย... ซึ่งการประมูลครั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้นำออกมาประมูล 5 ชุดใบอนุญาต

แต่ประมูลออก 3 ชุดใบอนุญาตคือชุดที่ 2 วงโคจร 78.5อี (องศาตะวันออก) ผู้ชนะคือบริษัท สเปซ เทค อินโน

เวชั่น ราคา 380,017,850 บาท และชุดที่ 3 วงโคจร 119.5อี และวงโคจร 120อี ผู้ชนะคือ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น ราคา 417,408,600 บาท ส่วนชุดที่ 4 วงโคจร 126อี ผู้ชนะประมูลคือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เอ็นที ราคา 9,076,200 บาท รวมเงินประมูลทั้งสิ้น 806,502,650 บาท ขณะที่อีก 2 ชุดไม่มีผู้สนใจเคาะประมูล คือชุดที่ 1 วงโคจร 50.5 อี และวงโคจร 51อี และ ชุดที่ 5 วงโคจร 142อี



พลอากาศโทธนพันธ์

อย่างไรก็ตาม ก่อนการจัดประมูลก็มีเรื่องวุ่น ๆ เมื่อมีพรรคการเมืองบางพรรค และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขึ้นหนังสือคัดค้าน! แต่การประมูลก็เดินหน้าต่อไป และแม้การจัดประมูลครั้งนี้จะจบไปแล้ว แต่ก็เหมือนว่าไม่จบ! เพราะ “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางว่าการประมูลวงโคจรดาวเทียม ซึ่งเป็นสมบัติของชาติครั้งนี้ มีข้อขัดแย้งกฎหมาย! ซึ่งศาลได้นัดไต่สวนมูลคดี เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ซึ่งก็คงต้องเป็นไปตามกระบวนการว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างไร?

อย่างไรก็ตามหลังประมูล นอกจากกระบวนการที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ยังมีเรื่องที่ กสทช. ยังต้องเร่งหาวิธีและแก้ปัญหาที่คือชุดข้อมูลข่าวดาวเทียมอีก 2 ชุดใบอนุญาตที่ยังประมูลไม่ออกว่าจะทำอย่างไร? โดยเฉพาะในชุดที่ 1 ที่มีพื้นที่บริหารในแถบอาหรับ ทวีปยุโรป แอฟริกา และมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีเงื่อนไขส่วนหนึ่งว่าต้องส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศในเดือน พ.ย. 67 ซึ่งเวลากระชั้นชิดมาก!

พลอากาศโทธนพันธ์ ทรัพย์เจริญ กรรมการ กสทช. และประธานอนุกรรมการดำเนินการดาวเทียม บอกว่าตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญปี 60 กำหนดให้ “รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ” ต่อมาจึงได้มีการแก้ไขอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ปี 2562 ตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ ทำให้ กสทช. มีงานด้านดาวเทียมเพิ่มเข้ามาภายใต้กรอบงานรักษาสิทธิวงโคจรที่มีอยู่เดิม จัดสรรสิทธิเพื่อประโยชน์และส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในการประกอบกิจการดาวเทียม ส่งผลให้มีการจัดประมูลเพื่อเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานผู้ใบอนุญาต

“การจัดประมูลครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ จากเดิมที่มีผู้ประกอบการเพียงเจ้าเดียวที่ได้รับสัมปทานเอกชนรายอื่นไม่สามารถทำธุรกิจแข่งขันได้ แต่เมื่อเปลี่ยนมาประมูลเป็นใบอนุญาตทำให้มีผู้เล่นรายใหม่เพิ่มขึ้นมาทำให้มีผู้ประกอบการเพิ่มเป็น 2 ราย และการที่ประมูลได้ 3 ใบอนุญาตก็เสมือนเป็นภาคบังคับว่า ประเทศไทยจะมีดาวเทียมอย่างน้อยอีก 3 วงโคจรที่จะมาให้บริการกับประชาชน โดยมี 2 ผู้ให้บริการและเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทั้งบรอดแบนด์และบรอดแบนด์”

นอกจากนี้ใบอนุญาตชุดที่ 3 วงโคจร 119.5อี หากหน่วยงานภาครัฐต้องการใช้งานมากกว่า 400 เมกะบิต ก็มีกำหนดในเงื่อนไขว่าบริษัทที่ชนะการประมูลต้องมาตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ ว่าหากรัฐต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ก็ต้องอนุญาตให้หน่วยงานรัฐใช้งานเพิ่มขึ้นแต่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มจากส่วนนี้ รวมถึงการจัดตั้งเกตเวย์ที่ควบคุมการใช้งานตามความต้องการของภาครัฐ ซึ่งต้องอนุญาตให้หน่วยงานรัฐตั้งเกตเวย์เพื่อควบคุมการใช้งานของเอกชนและภาครัฐ โดยรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายเอง เพื่อให้เกิดความแฟร์กับภาคเอกชนด้วยซึ่งบอร์ด กสทช. ชุดนี้มองว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่คุ้มค่าได้ประโยชน์ทั้งภาคเอกชนที่ทำธุรกิจได้และรัฐก็ได้ประโยชน์ด้วยเป็นการพิจารณาอย่างเหมาะสม!

“สำหรับส่วนตัวมองว่าที่เอกชนไม่ประมูลวงโคจรดาวเทียมชุดที่ 1 และ 5 น่าจะเป็นเพราะวงโคจรอยู่ห่างจากประเทศไทย ต้องไปทำตลาดในต่างประเทศ จึงไม่ได้รับความสนใจเพราะต้องไปแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศ และปัจจุบันธุรกิจดาวเทียมไม่ได้สดใสเหมือนช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา เพราะแต่ละประเทศมีการยิงดาวเทียมและมีผู้ประกอบการมากขึ้น ขณะที่ธุรกิจดาวเทียมต้องใช้เงินลงทุนสูง”

พลอากาศโทชนพันธ์ุ บอกถึงกรณีที่มีผู้คัดค้านและยื่นฟ้องศาลว่าเป็นเรื่องปกติทุกการประมูล ก็เป็นเรื่องที่ กสทช. ต้องชี้แจงไปการใช้วิธีประมูลดีกว่าอย่างไร ส่วนเรื่องตัวเลขรายได้เข้ารัฐน้อยต้องเข้าใจว่าพื้นฐานธุรกิจ ในปัจจุบันไม่มีเอกชนอยากเข้ามาหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐเอง ส่วนเรื่อง 2 ชุดที่ประมูลไม่ออกนั้น ก็ถือเป็น “ใจหายใหญ่” ของบอร์ด กสทช. เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้รักษาสิทธิ แต่ก็มีกฎเกณฑ์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียู กำกับอยู่

“ในเรื่องนี้บอร์ด กสทช. ได้เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ไปจัดทำร่างปรับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ มาใหม่ ซึ่งจะใช้วิธีการประมูลหรือไม่ หรือจะใช้แนวคิดใหม่เลย เช่น อาจจะใช้วิธีประมูลโดยการคัดเลือกคุณสมบัติโดยไม่เคาะราคาหรือบิวดี้ คอนเทสต์ และการพ่วงวงโคจรที่ให้บริการในไทยได้ ฯลฯ ก็ต้องมาแก้แผนบริหารสิทธิใหม่ ซึ่ง กสทช. ต้องพิจารณาใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน”

จึงเป็นงานที่ กสทช. ต้องเร่งดำเนินการกับเรื่อง “ดาวเทียม” ที่ดูเหมือนว่าประมูลจบไปแล้ว แต่กลับไม่จบซะทีเดียว! มีเรื่องวุ่นๆ ให้ต้องแก้ต่อไป!

จิราวัฒน์ จารุพันธ์

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 22 มกราคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16387

หน้า: 1 (กลางขวา), 4

Col.Inch: 42.05

Ad Value: 50,460

PRValue (x3): 151,380

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ดีอีเอส'เร่งลุยปิดบัญชีม้า ซีโงออนไลน์ 1.8 แสนเคส คุยกแบงก์ระงับบช.ใน 2 ชม.

**'ดีอีเอส'เร่งลุยปิดบัญชีม้า  
ซีโงออนไลน์ 1.8 แสนเคส  
คุยกแบงก์ระงับบช.ใน 2 ชม.**  
บช.ร้องทุกชั้ภัยออนไลน์มี 65 กว่า 1.8 แสนเรื่อง  
จับบัญชีม้าเกือบ 5 หมื่นราย แฉส่วนใหญ่หลอก  
ให้ซื้อสินค้า-ลงทุน-กู้ (อ่านต่อหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1

บัญชีม้า

ความคืบหน้ากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ประกาศ 203 แอปพลิเคชันอันตรายและไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนนั้น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพูดคุยในรายการ คุยกเรื่องบ้าน คุยกเรื่องเมือง คุยกทุกเรื่องกับรัฐมนตรีผ่านช่องทาง FM 92.5 MHz (กทม.) และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการทำงานเกี่ยวกับภัยออนไลน์ จากการทำนโยบายเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ทำให้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งมีทั้งด้านบวกและลบ โดยด้านดีทำให้ประชาชน 80% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ขณะเดียวกันผลลบก็มีเรื่องภัยออนไลน์หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการที่มิจฉาชีพหลอกหลวงผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ของประชาชน ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพยายามให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้น หรือเบื้องต้นประชาชนไม่ควรคลิกลิงก์ส่งมาให้โดยที่ไม่ใช่ช่องทางของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนโดยตรง

นายชัยวุฒิกล่าวว่า โดยล่าสุดปี 2565 กระทรวงเปิดระบบให้มีการแจ้งความผ่านออนไลน์ www.ThaiPoliceOnline.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 ธันวาคม 2565 มีประชาชนแจ้งความแล้ว 181,466 เรื่อง แบ่งเป็นคดีออนไลน์ 163,091 เรื่อง คดีอาญาอื่นๆ 5,828 เรื่อง และจำหน่ายออกนอกระบบ 12,547 เรื่อง โดยการหลอกหลวงอันดับต้น เช่น การหลอกหลวงจากการซื้อสินค้าและไม่ได้สินค้า หลอกลงทุนหลอกให้กู้แต่ไม่ได้เงิน แม้จำนวนจะไม่มาก แต่จำนวน หรือมูลค่าความเสียหายจะสูง ซึ่งผลจากการอายัดบัญชีมียอดเงิน 5,557,505,575 บาท อายุได้ทัน 400,759,213 บาท รวมมูลค่าความเสียหาย 27,305,258,171 บาท ซึ่งส่วนนี้รัฐจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือตำรวจไซเบอร์ เพื่อดูแลรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ

“ความหวังประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนส่วนใหญ่อยากได้เงินคืน แต่อยากบอกด้วยความจริงว่าเงินเป็นส่วนที่ได้คืนยากมาก แม้จะอายัดบัญชีได้ แต่สามารถเรียกเงินเก็บคืนมาได้เพียง 10% เท่านั้น เพราะอีก 90% ถูกมิจฉาชีพนำออกจากระบบไปแล้ว จึงอยากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบก่อนโอน และระมัดระวังมากขึ้นเพื่อป้องกันทรัพย์สินของท่าน” นายชัยวุฒิกล่าว

นายชัยวุฒิกล่าวต่อว่า กระทรวงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะมีรูปแบบการหลอก

หลวงมากขึ้น เช่น การใช้มัลแวร์ฝังในแอปพลิเคชันปลอม การส่งเอสเอ็มเอสหลอกหลวง การปลอมแปลงแอปพลิเคชันออฟฟิเชียลของหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงการฝังลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์ของรัฐ เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้ กระทรวงเตรียมประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์อย่างเข้มข้น

นายชัยวุฒิกล่าวว่า เรื่องสำคัญต่อการตรวจจับภัยออนไลน์ เรื่องแรก คือ การปิดบัญชีม้า โดยปัจจุบันมีผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้ามากขึ้น หรือมีประชาชนถูกมิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีไว้พอกเงิน ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญ จึงพยายามแก้ปัญหาโดยได้เจรจากับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย โดยกระทรวงเตรียมเสนอ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างและจะนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2566 หลังจากนั้นจะเสนอเข้าสภา เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป ซึ่ง พ.ร.ก.ดังกล่าว อยู่ในแนวทางการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ โดยกระทรวงจะแก้กฎหมายให้สถาบันทางการเงินสามารถตรวจสอบบัญชีที่มีความผิดปกติกับทิศทางการเงินที่ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงจะให้อำนาจสถาบันการเงินยับยั้งบัญชีผู้เสียหายภายใน 2 ชั่วโมง โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอใบแจ้งความจากตำรวจ หลังจากนั้นผู้เสียหายสามารถแจ้งความได้ตามปกติ เพื่อนำไปยื่นให้สถาบันการเงินพิจารณาว่าจะระงับต่อไป หรือหยุดการระงับบัญชี

“สำหรับผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า ซึ่งมีความผิดและเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้ว่าถูกจ้างให้เปิดบัญชี และไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการทำผิดกฎหมายได้ หากถูกจับและตรวจสอบจะถูกตำรวจดำเนินคดีด้วยเช่นกัน โดยปี 2565 มีการจับบัญชีม้ารวม 50,000 บัญชี” นายชัยวุฒิกล่าว